



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
เรื่อง อนุมัติจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ เรื่อง กำหนดการดำเนินการจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ได้ประกาศหลักเกณฑ์และกำหนดการเสนอขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) ในทุกกลุ่มสาขาวิชา จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (รอบที่ 3) มีมติเห็นชอบให้จัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบที่ 3 จำนวน 1 ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล / คณะวิชาต้นสังกัด	กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์		รวม
		ส่วนกลาง	คณะวิชา ต้นสังกัด	
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์				
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศัชกรหญิง ชีรดา แต่โสถิติกุล คณะเภสัชศาสตร์	25,000.00	25,000.00	50,000.00
รวม		25,000.00	25,000.00	50,000.00

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับจัดสรรทุนฯ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงตามใบเสร็จ หรือหลักฐานการจ่ายเงินเฉพาะรายการและอัตรา ดังนี้

1. ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ ในชั้นประหยัด ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง
3. ค่าลงทะเบียน ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าที่พัก ให้เบิกตามวันที่ระบุไว้ในกำหนดการประชุม และอาจเบิกเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 วันก่อนหรือหลังจากกำหนดการประชุมเท่านั้น

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกตามวันที่ระบุไว้ในกำหนดการประชุม และอาจเบิกเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 วัน ก่อนหรือหลังจากกำหนดการประชุมเท่านั้น
6. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง

อนึ่ง ให้ผู้ได้รับการจัดสรรทุนฯ ยืนยันการรับทุนหรือสละสิทธิ์การรับทุนฯ ที่คณะวิชาต้นสังกัด พร้อมทั้งแจ้งยืนยันยอดเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ จากคณะวิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และแจ้งให้มหาวิทยาลัย (สำนักงานบริการการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์) ทราบโดยด่วน ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรทุนฯ จัดส่งรายงานผลการไปเสนอผลงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้แก่มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ และจัดส่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จากการประชุมเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว (ได้แก่ บทคัดย่อ (Abstract) หรือ Proceeding หรือ หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ลักษณะอื่นๆ ของการประชุมเสนอผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นต้น) ให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ